

ธรรมะวาไรตี้ สำหรับนักการเมือง

วนนี้ขอเปลี่ยนบทบาท จากเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยว มาพูดเรื่องธรรมะกันบ้าง เพราะใกล้ปีใหม่แล้ว จะได้เป็นมงคลต่อจิตใจ

แต่เรื่องแบบนี้คนมองดูกันอยู่ อย่างผู้เขียนต้องอาศัยความรู้ของผู้อื่น

คือได้อาศัยความรู้จาก คุณวิบูลย์ ตั้งกิตติภรณ์ ซึ่งเป็นผู้เคยได้บวชเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและกฎหมายจีน ได้อรรถาธิบายถึงระดับของธรรมะตามคำสอนของเล่อจื้อ รวมทั้งให้ภาษาจีนกำกับไว้ตามตารางที่ให้ไว้

วิธีอ่านนั้นคุณเจี๋ย เตจี้วาริ ผู้ช่วยคนสำคัญของผู้เขียนได้เป็นคนไปหามาให้ส่วนผู้เขียนเป็นผู้ขยายผลโดยเพิ่มเรื่องเศรษฐกิจและตัวอย่างซึ่งผู้เขียนเป็นผู้คิดขึ้นเองหากผิดพลาดประการใดก็ขอรับความผิดไว้แต่ผู้เดียว

นักการเมืองในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง ส.ส. ส.ว. ส.จ. เท่านั้น แต่รวมถึงผู้มีเครือข่าย มีผู้สนับสนุน และมีอิทธิพลกำกับทิศทางการเมืองของท้องถิ่น หรือประเทศได้

ธรรมะที่ใช้กำกับสังคมมีหลายระดับด้วยกัน

โลกุตระธรรม เป็นธรรมะแห่งการหลุดพ้นนั้น เป็นธรรมะขั้นสูงสุด ธรรมะระดับนี้นักการเมืองและคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงเพราะยังพากเพียรเวียนว่ายตายเกิดในวงจรแห่งอำนาจ ความโลภ โกรธ และหลง

ส่วน คุณธรรม นั้นเป็นเป้าประสงค์ที่นักการเมืองบาง

道	dào	โลกุตระธรรม
德	dé	คุณธรรม
仁	rén	เมตตาธรรม
義	yì	จริยธรรม
禮	lǐ	จารีตธรรม
經濟道德	jīng jì dào dé	เศรษฐกิจธรรม
法	fǎ	นิติธรรม

คนก็ไปไม่ค่อยถึงเหมือนกันเพราะติดปัญหาอุปสรรคขั้น มักจะกินอาหารมังสวิรัตแปลกๆ เช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ บ้างก็ถูกกล่าวหาว่ากินรถดับเพลิงคันใหญ่ๆ ได้ด้วยซ้ำไป

สำหรับ เมตตาธรรม นั้น เราจะรู้ดีกว่าแยกจากคุณธรรมยากอยู่สักหน่อย คนที่มีคุณธรรมนั้นเป็นผู้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ เช่น เป็นนายกแล้วก็ไม่ไปรับจ๊อบจากคนอื่น เพราะนายกเป็นคนที่คุณทั้งประเทศได้ผูกขาดการจ้างงานไปแล้ว

คนที่มีเมตตาธรรมนั้น อาจเป็นผู้รู้ตัวดี แต่ยังมีกิเลสอยู่ เช่น อยากเป็นนายกรัฐมนตรี แต่พอเห็นว่าเป็นนายกแล้วแก้ปัญหาให้ประเทศชาติไม่ได้ ผู้คนเดือดร้อน ก็ยอมลาออกจากตำแหน่ง

ผู้ใหญ่แบบนี้เรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรม หรือเป็นผู้ที่คิดว่าตนเองมุ่งมั่นทำความดี แต่การกระทำของคุณหาให้คนอื่นเดือดร้อน ขาดรายได้ หรือตกงาน ฯลฯ ก็อาจจัดว่า

ปราศจากเมตตาธรรมได้ หรือการเอาอุจจาระไปปาหรือโยนใส่ผู้อื่นก็ดูจะเป็นผู้โหดร้ายอย่างมาก

ส่วน อริยธรรม นั้นเป็นธรรมะที่กำกับตามสายอาชีพ เช่น เป็นหมอเห็นโจรเจ็บก็ต้องรักษา แต่ถ้าจะแพทยาภิวัตน์ แบบตุลาการภิวัตน์ ก็อาจไม่แคร์รักษาโรคมุขภัยแต่รักษาโรคของประเทศด้วย

จริยธรรมของอาชีพนักการเมืองนั้นยังไม่เห็นใครเขียนไว้มีแต่กลยุทธ์ที่เห็นจะแจ้งในหน้าหนังสือพิมพ์เช่น "รวมกันเราอยู่ แยกกันเรา(อด)ตาย" หรือ "ประชาธิปไตยแบบเลือกอีกก็ครั้ง(จ่าย)ได้" หรือ "เราต้องชนะแม้ชาติล่มสลาย"

แต่ล่าสุดก็เห็นมีคุณอภิรักษ์นี้แหละที่จะเริ่มสร้างบรรทัดฐานด้านจริยธรรมทางการเมืองโดยลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม. หลังจากที่ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดในคดีจัดซื้อจัดจ้าง

การกำกับจริยธรรม หรือมักเรียกกันว่าจรรยาบรรณ มักทำโดยองค์กรกำกับที่เป็นสมาคมของผู้ที่อยู่ในอาชีพเดียวกัน เช่น แพทยสภา สำหรับแพทย์ แต่เดี๋ยวนี้อาสาสมัครมาช่วยด้วย เช่น มือดับไฟไปตามท่าอากาศยานนานาชาติในต่างประเทศ เพื่อต้อนรับอดีตนักการเมืองที่ต้องระแวงร้อนออกจากประเทศไทย

คนที่เชี่ยวชาญสาสมัครเหล่านี้เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่มีการไปตามล้างตามเช็ด เป็นการกำกับพฤติกรรมนักการเมือง เพราะแต่ก่อนเป็นนักการเมืองแม้จะตกกระป๋องไปแล้ว ก็ยังมีเงินมีคนกราบไหว้ยังเป็น VIP ยังมีคนเรียกท่าน แต่เดี๋ยวนี้อาจไปไหนก็ไม่เป็นสุข ต้องผลุบๆ โผล่ๆ กลัวคนตะโกนตำหนิเวรกรรมตามทันไม่ต้องคอยขานตีหน้า

แต่ถ้าจะยึดเมตตาธรรมเป็นหลักแล้ว หากนักการเมืองผู้ใดได้พูดกับทนายตัวเองอย่างสิ้นเชิงแล้ว ก็ขอให้ปล่อยท่านให้ปล่อยอย่างสงบกับลูกหลานเถิด อย่าไปรารีกันอีกเลย เป็นการตัดวงจรกรรมออกจากกัน จะได้ไม่มาเจอกันในชาติภพต่อๆ ไป

ส่วน จารีตธรรม ก็เป็นกติกาตามประเพณีนิยม เช่น

มติชน

Matichon
Circulation: 830,000
Ad Rate: (FC) 1,550 (BW) 1,100

Section: First Section/กระแสทรรศน์

วันที่: พุธ 17 ธันวาคม 2551

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11239

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 54

ADValue: (B/W) 59,400

(FC) 83,700

PRValue(x3): (B/W) 178,200

(FC) 251,100

หัวข้อข่าว: ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง

ในภาคเหนือ มีการจัดการชลประทานโดยชาวบ้านด้วย
กันเอง มีกติกาแบ่งสรรน้ำที่ทุกฝ่ายยอมรับ แต่ก็มีหน้าที่
รับผิดชอบ ต้องส่งสมาชิกชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ใ้ไป
ช่วยงานบำรุงรักษาทุกปี ใครไม่ทำก็ผิดจารีตประเพณี
ชาวบ้านก็จะไม่คบ

ส่วนจารีตทางการเมืองก็คือหัวหน้าพรรคใหญ่จะได้
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้น แต่เดิยวนี้บ้านเราไม่มีจารีต
เรื่องนี้แน่ชัดเพราะเริ่มมีเอมิมีซีอานเอมิมี และกลายเป็น
ประเด็นขัดแย้งทางสังคม

สุดท้ายคือ นิตยธรรม เป็นบทบาทของตัวบทกฎหมาย
ในการกำกับพฤติกรรมของคนในสังคม

เดิยวนี้เรามีกฎหมายที่ลงโทษนักการเมืองเป็นพิเศษใน
ฐานะที่คณเป็นคณพิเศษ เช่น มีศาลเดียวไม่มีอุทธรณ์ ฎีกา
เพื่อกำกับให้นักการเมืองอยู่ในร่องในรอย

ธ ธรรมะวาไรตี้ที่คุณวิบูลย์ให้มาหมดเพียงแค่นี้ แต่
อยากขอเพิ่มเศรษฐกิจเข้าไปอีก คือ กฎเกณฑ์ที่
ใช้กำกับกับเลสต่างๆ ของนักการเมืองหรือญาติสนิทของ
นักการเมือง เช่น ทำกิจกรรมเศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนี้
หรือกับหน่วยราชการที่ตนกำกับไม่ได้ หรือกฎเกณฑ์ที่
ทำให้การกำกับเศรษฐกิจของประเทศมีความโปร่งใสเป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ควรออกนโยบายที่
ทำให้พลพรรคของตนได้ประโยชน์ หรือยกเลิกนโยบายที่
ตนเสียประโยชน์

ธรรมะทั้งหลายที่กล่าวมานี้หากนักการเมืองประพฤติ
บ้านเมืองก็จะรุ่งเรือง หากประชาชนแต่ละปัจเจกบุคคล
ประพฤติได้ บ้านเมืองก็จะสุขสมบูรณ์เป็นที่สุด

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย จงดลบันดาลให้ผู้อ่านทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง
มีจิตใจสติปัญญาแจ่มใส ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคทั้งส่วนตน
และส่วนรวมให้ถึงทางสว่างในที่สุด

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด